

GẮN LIỀN VỚI CHÚA ĐỂ ĐƯỢC KẾT QUẢ

Kinh thánh: *Giăng 15:1-8*

Câu gốc: *Giăng 15:5* Ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các người chẳng làm chi được.

1. Lý do Chúa muốn chúng ta gắn liền với Ngài: *Giăng 15:1* Ta là gốc nho thật, *5c* Ta là gốc nho,

- **Đức Chúa Trời:** Cha Ta là người trồng nho. (*Người chăm sóc, thu hoạch và có quyền trên vườn nho*) → *Ma-thi-ơ 15:13* Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha Ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi. → (*Ê sai 5:1-2*, Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. ² Người khai phá ra; cắt bỏ những đá; trồng những gốc nho xinh tốt; dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Và, người mong rằng sẽ sanh trái nho; nhưng nó lại sanh trái nho hoang.)

- **Chúng ta là nhánh:**

- **Môn đồ của Chúa:** *Giăng 15:5d* các người là nhánh (nho)
- **Y sớ ra ên là những cây nho (tuột nho):** *Thi thiên 80: 8-9*, Từ Ê-díp-tô Chúa đã dời sang một cây nho; Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng ấy; ⁹ Cũng xở đất cho nó, nó bèn chầm rãi và bò đầy đất.
- **Dân ngoại tin Chúa:** *Rô-ma 11:17* Ví bằng có một hai nhánh bị cắt đi, và người vốn là cây ô-li-ve hoang được tháp vào chỗ các nhánh ấy để có phần về nhựa và rễ của cây ô-li-ve,

2. Phương cách của Chúa cho những nhánh nho không gắn liền gốc: *Giăng 15:2a* Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết.

3. Phương cách của Chúa cho những nhánh gắn liền gốc: *Giăng 15:2b* và Ngài tĩa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn. (*2 Sa-mu-ên 7:14* Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác, tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi và thương vít loài người; → *Gióp 5:17* Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng. → *Châm-ngôn 20:30* Những thương tích và dấu vít làm cho sạch điều ác, và roi vọt thấm vào nơi kín đáo của lòng. → *Hê-bơ-rơ 12:5-11*, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con, rằng: Hỡi con, chớ để người sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng; ⁶ Vì Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu, hễ ai mà Ngài nhận làm con, thì cho roi cho vọt. ⁷ Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con, vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? ⁸ nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình, chớ không phải con thật. ⁹ Cha về phần xác sửa phạt, mà chúng ta còn kính sợ thay, huống chi Cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? ¹⁰ Và, cha về phần xác theo ý

mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được **dụ phần trong sự thánh khiết Ngài**.¹¹ Thật các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cố buồn bã, chớ không phải sự vui mừng; nhưng về sau **sanh ra bông trái** công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy.)

- **Hãy tiếp tục gắn liền trong Ngài để kết nhiều quả:** *Giăng 15:3-5*,

Các người đã được trong sạch, vì lời Ta đã bảo cho.⁴ Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các người. Như nhánh nho, nếu không **dính vào** gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các người chẳng cứ ở trong Ta, thì cũng không kết quả được.⁵ Ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong Ta và Ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài Ta, các người chẳng làm chi được. (*Giăng 15:16* Ấy chẳng phải các người đã chọn Ta, bèn là Ta đã chọn và lập các người, để các người đi và kết quả, hầu cho trái các người thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các người sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì Ngài ban cho các người.)

4. **Cảnh báo cho những nhánh nho không gắn liền với gốc nho:** *Giăng 15:6*

Nếu ai chẳng cứ trong Ta thì phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho; nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy. (*Ma-thi-ơ 12:30* Ai không ở với Ta, thì nghịch cùng Ta; ai không thâm hiệp với Ta, thì tan ra.)

- **Cho vườn (cây) nho không kết quả nhiều:** *Ê sai 5:3-4*, Hỡi dân ở Giê-ru-sa-lem cùng người Giu-đa, vậy thì bây giờ ta xin các người hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta.⁴ Có điều chi nên làm cho vườn nho Ta mà Ta không làm cho nó chẳng? Có sao khi Ta mong sanh trái nho, thì nó lại sanh trái nho hoang vậy? (*Rô-ma 8:32* Ngài đã không tiếc chính Con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó Con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với Con ấy cho chúng ta sao? → *Ê sai 5:5* Nay, Ta sẽ bảo các người về điều ta định làm cho vườn nho Ta: Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt; Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị giày đạp.⁶ Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tĩa sửa, chẳng vun xới; nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai góc và chà chuôm; Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa.⁷ Và, vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Y-sơ-ra-ên, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chánh, mà này, có sự bạo ngược; trông được công bình, mà này, có tiếng kêu la.⁸ Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các người ở một mình giữa xứ!⁹ Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời này: Thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở!¹⁰ Ấy vậy, mười mẫu vườn nho chỉ sanh được một bát rượu; một ô-me hột giống chỉ được một ê-pha. → *Thi thiên 80:12-16*, Vì có sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lấy lật nó?¹³ Heo rừng cắn

phá nó, và các thú đồng ăn nó. ¹⁴ Đức Chúa Trời vạn quân ôi! xin hãy trở lại, từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem và thăm viếng cây nho này, ¹⁵ là *trọt nho* mà tay hữu Chúa đã trồng, và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. ¹⁶ Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt: Vì có sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất → *Ê sai 1:8* Con cái Si-ôn bị bỏ lại như lều vườn nho, như chồi ruộng dưa, như thành bị vây.)

- **Hãy gắn liền với Chúa luôn luôn để được nhậm lời:** *Giăng 15:7-8*, Vì bằng các người cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong các người, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.

5. Chúa cầu thay cho chúng ta được gắn chặt (hiệp một) với Ngài để kết quả:

Giăng 17:20-24, Ấy chẳng những vì họ mà Con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến Con nữa, ²¹ để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong Con, và Con ở trong Cha; lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai Con đến. ²² Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một: ²³ Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương Con. ²⁴ Cha ôi, Con muốn Con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho Con cũng ở đó với Con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con, là vinh hiển Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu Con trước khi sáng thế.

- **Chúa được sáng danh (vinh hiển):** *Giăng 15:8* Đây, Cha Ta sẽ được sáng danh là thế nào: ấy là các người được kết nhiều quả, thì sẽ làm môn đồ của Ta vậy.

Cầu nguyện: Cảm ơn Đức Chúa Jêsus kể từ giờ phút này con được kết quả bởi nhựa sống của Ngài, được ban cho bởi sự vận hành của Đức Thánh Linh và bởi quyền phép của Ngài, vì con gắn liền cuộc đời con trong Chúa Jêsus và lời của Ngài.